



ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๕๖๙๒๐

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒๖

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สสำรวจแนวความสามารถพิเศษนักเรียนบนฐานพหุปัญญา
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. QR Code การอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต ในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงกำหนดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจแนวความสามารถพิเศษนักเรียนบนฐานพหุปัญญา จำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘ และ รุ่นที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงแรม ดิไอเดิล โฮเทล แอนด์เรสซิเดนซ์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวหรือครูประจำชั้นในโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้แบบสำรวจแนวความสามารถพิเศษของนักเรียน ให้สามารถคัดกรอง วิเคราะห์ และวินิจฉัยนักเรียนรายบุคคล สามารถออกแบบกิจกรรมที่ดึงศักยภาพนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ระบบสำรวจแนวความสามารถพิเศษโรงเรียนเอกชน (PMIS) ได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้ท่านพิจารณาให้ผู้บริหารและครูแนะแนวหรือครูประจำชั้น จำนวนรุ่นละ ๒ คน สมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามเป้าหมายที่กำหนด โดยขอให้ส่งแบบตอบรับผ่านทาง QR Code รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักตลอดการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชล ภาคสุวรรณ)

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๕๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๕๑

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

“เรียนดี มีความสุข”

QR Code การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสำรวจแนวความสามารถพิเศษนักเรียนบนฐานพหุปัญญา

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมระดับประถมศึกษา



ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมระดับมัธยมศึกษา

